

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐIỂM ĐẢNG BỘ HUYỆN VĂN YÊN NHIỆM KỲ 2020 - 2025**Văn Yên chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ huyện**

Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt mục đích, yêu cầu đề ra, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ huyện Văn Yên đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện để quán triệt triển khai Chỉ thị số 35, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác nhân sự đại hội và ban hành Kế hoạch 185, Hướng dẫn số 74, 75 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác chuẩn bị đại hội và nhân sự của cấp ủy cơ sở. Cùng đó, Đảng bộ huyện thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội; đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội một cách cụ thể, chi tiết, phân công rõ người, rõ việc nhằm đẩy nhanh công tác chuẩn bị nhưng vẫn đảm bảo theo đúng các yêu cầu đặt ra. Hiện, 100% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã tổ chức thành công đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022; 48/48 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong công tác chuẩn bị đại hội, việc lựa chọn nhân sự vào cấp ủy khóa mới được Đảng bộ huyện đặc biệt quan tâm và Ban Thường vụ Huyện ủy xác định, đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng. Đảng bộ huyện đã căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của cấp trên để xây dựng phương án nhân sự. Việc xây dựng phương án nhân sự được thực hiện trên cơ sở kết quả đánh giá, phân xếp loại cán bộ và mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực cán bộ, chiều hướng phát triển của cán bộ, căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh đã xây dựng để đánh giá lại thực chất của đội ngũ cán bộ. Qua đó, đưa ra khỏi diện quy hoạch những cán bộ không đủ tiêu chuẩn; đồng thời, đánh giá, lựa chọn bổ sung cán bộ ngoài diện quy hoạch

đủ tiêu chuẩn, có triển vọng đưa vào quy hoạch. Từ đó, xem xét, lựa chọn nhân sự, dự kiến phương án cấp ủy huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần theo đúng tinh thần của Chỉ thị 35 và kế hoạch của Tỉnh ủy.

Cùng đó, Huyện ủy tiến hành xây dựng báo cáo chính trị và xin ý kiến tham gia của các đồng chí nguyên là lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ và của toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ một cách đầy đủ theo đúng hướng dẫn. Trong xây dựng báo cáo chính trị, Huyện ủy chủ động rà soát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đề ra một cách khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh..., nhất là việc thực hiện ba đột phá chiến lược và sáu nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã xác định. Huyện ủy chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế. Đồng thời, quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và của cấp trên cũng như điều kiện thực tế địa phương, đơn vị, để ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy huyện xây dựng có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách

Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trên tinh thần cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe nhiều chiều để đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.

Bên cạnh việc xây dựng phương án nhân sự, báo cáo chính trị, dự thảo nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết và các văn kiện phục vụ đại hội cũng như công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự địa phương, Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo việc tăng cường giám sát, kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và kết luận xử lý; giải quyết đơn thư tố cáo tổ chức Đảng, đảng viên; xây dựng kế hoạch bảo vệ đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ; xác minh thẩm định về tiêu chuẩn chính trị nhân sự cấp ủy từ huyện tới cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý ngay những vấn đề mâu thuẫn, tranh chấp khiếu kiện, các vụ việc phức tạp ngay từ ở cơ sở; chỉ đạo định hướng tuyên truyền theo hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy; không để xảy ra các trường hợp lợi dụng để tuyên truyền quan điểm cá nhân, tán phát tài liệu có nội dung xấu; chỉ đạo việc rà soát cơ sở vật chất, công tác hậu cần phục vụ để có được những điều kiện tốt nhất phục vụ cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI diễn ra thành công, tốt đẹp.

THU NHÀI*(Trung tâm TT và VH Văn Yên)***ĐẢNG BỘ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO:****Đổi mới chỉ đạo hoạt động các tổ chức, đoàn thể**

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), các tổ chức, đoàn thể như Công đoàn ngành, Hội Cựu chiến binh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định; đồng thời, phát huy được vai trò trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Thị Tám - Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục Yên Bái cho biết: "Từ sự đổi mới trong chỉ đạo của Đảng bộ Sở, thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, văn nghệ, thể dục, thể thao, bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng Đảng, giáo dục thế hệ trẻ... được các tổ chức, đoàn thể triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực thông qua các phong trào, cuộc vận động như: "Day tốt - Học tốt", "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học", "Giải việc trường, đảm việc nhà", "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục", "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học tự sáng tạo", "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực", "Ngày vì đồng đội"...". Nổi bật trong thời gian qua là sự đổi mới về phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục của Đảng bộ với các tổ chức, đoàn thể. Các tổ chức, đoàn thể trong ngành GDĐT Yên Bái đã nghiêm túc đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Gắn công tác giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên với đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Do đó, 100%, cán bộ, hội viên đều được học tập đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị



Cô và trò Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải trong giờ học.

của Đảng. Các hội viên, đoàn viên đều có lập trường, tư tưởng vững vàng, phấn khởi, yên tâm công tác và tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, gương mẫu đi đầu trên mọi hoạt động.

Cùng đó, Đảng bộ còn đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tổ chức, đoàn thể vững mạnh thông qua nâng cao chất lượng, hiệu quả nội dung sinh hoạt và phương thức hoạt động thông qua đa dạng hóa các mô hình sinh hoạt, phương thức tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để phối hợp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, hội viên. Qua đó, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các tổ chức, đoàn thể, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức, đoàn thể, đoàn viên và hội viên. Trong 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh Sở GDĐT đã phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", luôn thể hiện là lực lượng gương

mẫu trên các lĩnh vực hoạt động, đẩy mạnh phong trào yêu nước gắn với Phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu thi đua của Hội, góp phần cùng Đảng bộ và chính quyền giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Công đoàn ngành đã phối hợp tổ chức thành công hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; phối hợp thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn; tích cực vận động đoàn viên tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, xây dựng quỹ xã hội, giúp đỡ xã khó khăn theo Chương trình hành động số 144-CT/TU; quan tâm chú trọng đến công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Hàng năm, đã có trên 98% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh; Công đoàn ngành giáo dục Yên Bái liên tục đạt tập thể lao động xuất sắc, được Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen. Đặc biệt, năm 2019, Công đoàn ngành Giáo dục Yên Bái được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện.

Sự đổi mới trong chỉ đạo của Đảng bộ Sở GDĐT với các tổ chức, đoàn thể còn thể hiện ở việc tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong từng tổ chức; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo công tác đoàn thể, đảm bảo vai trò lãnh đạo trực tiếp và toàn diện; quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn thể trong ngành; chú trọng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, khuyến khích lao động sáng tạo trong đoàn viên, hội viên, phát huy sáng kiến kinh nghiệm của đoàn viên vào hoạt động quản lý, dạy học...

Có được kết quả đáng mừng đó là nhờ Đảng bộ Sở GDĐT luôn quan tâm đổi mới, sát sao chỉ đạo với những hoạt động của các tổ chức, đoàn thể trong ngành, kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo và người lao động tích cực thi đua trong công tác, góp phần cùng toàn Đảng bộ hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

THÀNH TRUNG